

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เร่งสร้างเส้นทางขนส่งสินค้า ‘อาเซียน-จีน’ สศก.มอง”จีน”ตลาดใหญ่รองรับการส่งออกสินค้า
๒. เกษตรฯ เปิดตัวนิทรรศการ “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า”
๓. ตัดวงจรการเมือง แทรกสินค้าเกษตร
๔. กสศ.นำร่อง๒๑๐ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพิ่มปริมาณธุรกิจ-ลุยขยายฐานสินค้าสหกรณ์
๕. ไทย-เวียดนามยกระดับมาตรฐานสินค้า
๖. เกาะข้าวเกษตร
๗. เหนือส่งออกยางขายจีน อ่อนรัฐตั้งโรงงานแปรรูป
๘. สั่งสอบยอดหนี้เกษตรกร
๙. พาณิชย์ปลื้มงาน Southern international Trade Expo คนสุราษฎร์ฮือฮายอดสั่งซื้ออย่างตลอดปีกว่า ๗๑๓๒๔ ล้านบาท
๑๐. ประมงจับมือ ‘ทัพบก’ อบรมจนท.เร่งปราบปรามเรือผิดกฎหมาย
๑๑. กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าฟื้นฟูที่ดินเขาชะงุ้มเพื่อแม่หลวง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ‘แม่ของแผ่นดิน’ ที่ราชบุรี
๑๒. เปิด ‘งอบ’ สู่ครัวของโลก ‘มิลาน เวิลด์เอ็กซ์โป ๒๐๑๕’
๑๓. เทศกาลปลากระพง

หนังสือพิมพ์

- กรุงเทพธุรกิจ
- สยามรัฐ
โพสต์ทูเดย์
สยามรัฐ
- แนวหน้า
เดลินิวส์
- มติชน
ข่าวสด
พิมพ์ไทย
- กรุงเทพธุรกิจ
พิมพ์ไทย
- มติชน
เดลินิวส์ (บาย)

เร่งสร้าง 5 เส้นทางขนส่งสินค้า 'อาเซียน-จีน'

สศก. มอง "จีน" ตลาดใหญ่ รองรับการส่งออกสินค้า

สศก.เร่งพัฒนา เส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อม อาเซียน-จีน และทุกประเทศพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้ความรวดเร็ว พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้า

นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กล่าวว่า สศก. ได้ศึกษาศักยภาพการค้าและระบบโลจิสติกส์ สินค้าเกษตร ไทย-สปป.ลาว - เวียดนาม - กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า จากที่อาเซียนมีศักยภาพสูงมากในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งยางพารา จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ต้องการความมั่นคงด้านอาหาร โดยจีนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของอาเซียน ทั้ง 2 ฝ่ายจึงได้พัฒนาเส้นทางขนส่ง รวม 5 เส้นทางประกอบด้วย

1. เส้นทาง Southern Coastal Corridor บริเวณอ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผ่านท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือจตุรัส ของเวียดนาม 2. เส้นทาง Southern Corridor จาก อ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือจตุรัส ของเวียดนาม 3. เส้นทาง R9 จาก จ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันนะเขต ลาวาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ของเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกว่างโจว ประเทศจีน

4. เส้นทาง AH13 จากอ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่าน หลวงพระบาง ประเทศลาว ด่านเทียนเบียนฟู หล้าวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกว่างโจว ประเทศจีน และ 5. เส้นทาง R3A จาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงนครคุนหมิง ประเทศจีน ทั้งนี้ เส้นทาง Southern Coastal Corridor

เริ่มจากอ.คลองใหญ่ จ.ตราด เข้าสู่เกาะกง ท่าเรือสีหนุวิลล์ กำพอด กำปงซัน ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นครไฮจีมินท์ ถึง ท่าเรือจตุรัส ประเทศเวียดนาม สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือสีหนุวิลล์ เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าที่สำคัญของกัมพูชา มีศักยภาพ ในการค้าสินค้าประมง,ผลไม้

เส้นทาง Southern Corridor เริ่มจาก กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-ด่านอรัญประเทศ-ด่านปอยเปต-บันเตียเมียนเจย-พระตะบอง-โพธิ์สัตว์-กัมปงซัน-พนมเปญ-กันดาล-ไปรง-สวายเรียง-ด่านบาเวต-ด่านมอคโบ-เตนินท์-ไฮจีมินท์-ต่งนาย-ทลุงเต่า การขนส่งสินค้าจาก

ไทยไปเวียดนามตอนใต้ นิยมใช้เส้นทางเรือมากกว่า เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าผลไม้ ขณะที่เส้นทางฝั่งชายแดนเมอคไบ (กัมพูชา-เวียดนาม) มีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าเกษตร เช่น มันสำปะหลัง

สำหรับเส้นทางR9 เริ่มจาก จ.มุกดาหาร ผ่านสะพานมะเซต ลาวบาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครหนานหนิง ประเทศจีน ซึ่งบริเวณชายแดนลาว-เวียดนามได้มีการเริ่มใช้งานแบบ One Stop Service ช่วยให้การผ่านแดนสะดวกขึ้น มีศักยภาพการขนส่งสินค้าไปประเทศจีน (หนานหนิง นครกวางโจว) เช่น ผัก ผลไม้ ยางพารา และน้ำตาล

เส้นทางAH13 เริ่มจาก อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านหลวงพระบาง ประเทศลาว ตำนเตียนเบียนฟู หล้าวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครหนานหนิง ประเทศจีน เส้นทางนี้ยังไม่เหมาะขนส่งสินค้า เนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวและก่อสร้างไม่เสร็จ

เส้นทางR3A เริ่มจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน เส้นทางนี้หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 แล้วช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือ ทำให้

เสียเวลาและสินค้าเกษตรเสียหาย แต่ในการขนส่งสินค้าไทยไปจีน บางส่วน พบว่ามีพ่อค้านำสินค้าไทยขนถ่ายรถบรรทุกเล็กสวมเป็นสินค้าลาว เนื่องจากเสียภาษีน้อยกว่า โดยเส้นทางนี้มีศักยภาพในการขนส่งผักและผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กลัวยหอม กลัวยไข่ จากประเทศไทยและลาว

นายคณิต กล่าวไว้ เพื่อให้เส้นทางเหล่านี้มีความสะดวก ในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ทุกประเทศควรพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุน พัฒนาสินค้าให้สามารถรักษาคุณภาพได้ดี เกิดความเสียหายน้อยที่สุด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่นำเสียง่าย ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือ หากมีปัญหาควกรแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ และควรเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ต้องพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ให้ชำนาญในหน้าที่ในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาให้ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของภูมิภาค และส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาเซียนต้องผนึกกำลังในการผลักดันสินค้าอาเซียนสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก



เกษตรฯ เปิดตัวนวัตกรรม “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า”

ความก้าวหน้าของเกษตรไทย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยอยู่รอด ฉะนั้น งานวิจัยจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเกษตรไทย เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาเกษตรไทยสู่ความมั่นคง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการเกษตรไทย ได้มุ่งมั่นพัฒนางานด้านวิจัย รวมทั้งต่อยอดงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง พัฒนาสายพันธุ์และการแปรรูปต่างๆ รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การวิจัยด้านเศรษฐกิจและการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ไปสู่เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหรือเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เกิดแนวคิดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านต่างๆ จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558-11 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ทำการเปิดตัวนิทรรศการครั้งแรก ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี นายปิตุพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้จริง และเนื้อหาสาระสำคัญของงานวิจัยในรูปแบบเอกสาร รวมทั้งการสาธิตให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของงานวิจัยที่ได้นำมาจัดแสดง

จากนั้น หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตร ทั้ง 15 หน่วยงาน จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดนิทรรศการสัปดาห์เว้นสัปดาห์ ได้แก่ ผลงานวิจัยได้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย

ควบคุมแมลง โดยกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558 ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการจัดการน้ำในนาข้าวอย่างประหยัด แบบเปียกสลับแห้ง โดยกรมการข้าว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน 2558 ผลงานวิจัยนวัตกรรมแผ่นใยไหม โดยกรมหม่อนไหม ระหว่างวันที่ 14-8 กันยายน 2558 ผลงานวิจัยการเปรียบเทียบคุณภาพเนยแข็งเฟต้าที่ผลิตจากน้ำนมโคและจากน้ำนมกระบือ โดยกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 ผลงานวิจัยการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ โดยกรมประมง ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ผลงานวิจัยฝายพับได้ในงานชลประทาน (Flap gate Weir) โดยกรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ผลงานวิจัยการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2558 ผลงานวิจัยการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลบนพื้นที่รับน้ำ ป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558 ผลงานวิจัยการ

ส่งเสริมการใช้ชุดเครื่องมือไถระเบิดดินดานในพื้นที่
การปลูกพืชไร่ (มันสำปะหลัง) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 ผลงานวิจัยรูปแบบ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ในชุมชนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ต่อสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 25-
29 มกราคม 2559 ผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษากรณีขนาดการถือครองไม่เกิน 10 ไร่/ครัวเรือน
โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระหว่างวันที่
8-12 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานวิจัยเครื่องให้ความร้อน
แบบไดโอดีเล็กทรอนิกส์สำหรับฆ่ามอดข้าว โดยสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ระหว่าง
วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2559 ผลงานวิจัยระบบตรวจ
สอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ ผลงานวิจัยโครงการศึกษาการพัฒนา
ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่สมาร์ตฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
และผลงานวิจัย BIO-Product ความหลากหลายทาง
ชีวภาพบนพื้นที่สูง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559

กระทรวงเกษตรฯ ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เยี่ยมชม
นิทรรศการ “เกษตรวิจัย เกษตรไทยก้าวหน้า” ณ
ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนน
ราชดำเนินนอก ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อร่วมกัน
นำความรู้จากผลงานวิจัยไปต่อยอดสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตรในการช่วยแก้ปัญหาและ
เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านให้แก่
เกษตรกร รวมทั้งนำพหุภาคเกษตรของประเทศไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัดวงจรการเมือง แทรกสินค้าเกษตร

สำนักวิชาทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระบุสิ่งที่
ต้องแก้ไขในเวทีเสวนา
“ความผันผวนราคาเกษตร:
วาระที่ต้องแก้ไข” คือ การ
ตัดการเมืองออกจาก
แทรกแซงราคาสินค้าเกษตร
กรณีการขาดทุนอย่าง
หนักของโครงการรับจำนำ
ข้าว สะท้อนปัญหา ที่ควร
ยกเลิกตราสินค้าเกษตร
ปลายทาง เพื่อพัฒนาเป็น
สินค้าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอง
ว่า การแก้ไขความผันผวน

ของราคาสินค้าเกษตรได้ คือ
การควบคุมต้นทุนการผลิต
ให้ได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าไปอยู่ในระบบการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการผลิต
การแปรรูป ตามกลไกการ
ตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต่าง
จากการลดต้นทุนการผลิต

เช่นเดียวกับ นายกนก
คดีการ อดีตเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(สศก.) กล่าวว่า ต้องปล่อย
สินค้าเกษตรให้เป็นไปตาม
กลไกตลาด เพื่อพัฒนาสินค้า
เกษตรในชั้นปลายและช่วย
ดึงราคาสินค้าขึ้นต้นเพิ่ม

■ กสส.นำร่อง 210 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพิ่มปริมาณธุรกิจ

ลุยขยายฐานสินค้าสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริม 210 ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ขยายธุรกิจสหกรณ์ และสนับสนุนจัดสรรกำไรคืนสู่สังคม ตามนโยบาย Social Business พร้อมขยายฐานสินค้าสหกรณ์ ผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม “สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมในการลดค่าครองชีพ ช่วงที่เกิดวิกฤติภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลา

นาน ทั้งนี้ กรมยังได้วางแผนในการขับเคลื่อน Social Business คือการขยายธุรกิจสหกรณ์สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ 210 แห่ง เป็นสหกรณ์นำร่อง เพราะมีศักยภาพ และประสิทธิภาพที่จะพัฒนาเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งแนวคิดที่จะทำสหกรณ์ ต้องขยายธุรกิจให้มากขึ้น เช่น การขยายจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอ ตำบล ในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสหกรณ์ การขยายธุรกิจ โดยการรวมกันซื้อรวมกันขาย หรือการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการรวบรวมผลผลิต จะมีการขยายเพิ่มมากขึ้น ในธุรกิจที่มีอยู่แล้วในแต่ละสหกรณ์ สุดท้ายเมื่อสห

กรณีมีกำไร สหกรณ์ก็ควรจะปันผล คืนกำไร หรือจัดสรรกำไรสุทธิไปสู่สังคมมากขึ้น อาทิ การดูแลช่วยเหลือสังคม คนยากจน สนับสนุนวัด หรือโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษาบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในระยะยาวที่จะสร้างความมั่นคงของ Social Business ในรูปแบบสหกรณ์

นายโอภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ได้กำชับให้กับสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศไปหารือร่วมกับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่อยู่ในช่วงระหว่างปิดบัญชี จะสามารถจัดสรรกำไรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสู่สังคม เช่น การมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนที่ดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย Social Business

นายโอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การสนับสนุนเพิ่มธุรกิจสินค้าสหกรณ์ให้มากขึ้น ปัจจุบัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ โดยศูนย์กระจายสินค้า จะทำหน้าที่ 2 ส่วน คือ รับสินค้าของสหกรณ์ที่สามารถผลิตได้ เช่น ข้าว ผลผลิตทางการเกษตร นำไปจำหน่าย และรับสินค้าอุปโภค บริโภคที่สหกรณ์ผู้ผลิตต้องการมาจำหน่ายให้กับผู้ผลิตเช่นเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ 25 ศูนย์ระดับภาค และ 102 ศูนย์ระดับจังหวัดทั่วประเทศ จะช่วยเพิ่มปริมาณธุรกิจของศูนย์กระจายสินค้า ให้ครอบคลุมกับสหกรณ์ทั่วประเทศ ในการที่จะเพิ่มจำนวนยอดซื้อ และยอดขายให้มากขึ้น โดยลักษณะการทำงานจะมีศูนย์กระจายสินค้า ระดับภาค ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายในการกระจายสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้า ระดับจังหวัด จากนั้นจังหวัดก็จะส่งต่อไปยังเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า เมื่อมีการซื้อมากก็จะช่วยลดต้นทุน และสามารถขายให้กับสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้ในราคาถูก

ไทย-เวียดนามยกระดับมาตรฐานสินค้า

นางสาวอุจเดือน ศชนะวรินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับผู้แทนของเวียดนาม โดยมีสาระสำคัญในการหารือ ประกอบด้วย 1. ทั้งสองฝ่ายได้หารือความคืบหน้าในการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชผลไม้ไทยไปเวียดนาม 4 ชนิด ซึ่งเวียดนามระงับการออกใบอนุญาตนำเข้ามาตั้งแต่ต้นปี 2558 ขณะเดียวกันเวียดนามก็ติดตามความคืบหน้าการวิเคราะห์ความเสี่ยงในผลไม้เวียดนามที่ส่งออกมาไทยเช่นกัน และเห็นพ้องว่า จะร่วมกันเร่งรัดกระบวนการพิจารณาทั้ง 2 ฝ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. เรื่องการผลักดันการส่งออกไก่แปรรูปของไทย เวียดนามขอข้อมูลล่าสุดสถานะโรคระบาดสัตว์ของไทย ซึ่งไทยจะจัดส่งให้ภายใน 1 เดือน 3. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ

ให้มีการหารือรายละเอียดการจัดทำความตกลงนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยกรมประมงไทยรับเป็นเจ้าภาพ และ 4. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการขยายความร่วมมือไทย-เวียดนามด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยจะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องระหว่าง 2 ประเทศ แต่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องการผลักดันมาตรฐานระหว่างประเทศ ดังเช่นที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการผลักดันมาตรฐานน้ำปลาให้เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการหารือประเด็นความสนใจร่วมกันต่อปัญหาความร่วมมือการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งความร่วมมือกันในอาเซียน

เกาะข่าวเกษตร

๑๑ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี หน่วย DHHU ดากฟ้าและพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า จำนวน 4 พระราชทานพระวโรกาสให้นายโอกาสกลั่น ฟาร์ม แก้ปัญหาให้โคจำนวน 25 ตัว.....○ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ แม่โคนมที่กลับบูด อธิปไตยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการร้านสหกรณ์นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการดำเนินงานตามโครงการ “ออมทรัพย์วันละบาท ฉลาดใช้จ่าย ถวายเป็นพระราชกุศล” ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ กองวิชาการและวิจัยสัตวศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา.....○ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคนมในพื้นที่อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมกับ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สระบุรี หน่วย DHHU ดากฟ้าและพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า จำนวน 4 ฟาร์ม แก้ปัญหาให้โคจำนวน 25 ตัว.....○ ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ แม่โคนมที่กลับบูดหลังคลอดได้แนะนำการให้อาหารเพิ่มจำนวนมือ เพิ่มอาหารโปรตีนพร้อมให้ยาบำรุงและปัญหาแม่โคนมที่รังไข่ไม่สมบูรณ์ซึ่งได้ดำเนินการฉีดยาบำรุงและให้ฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของร่างกายและรังไข่ พร้อมทั้งแนะนำในเรื่องการจัดการด้านอาหารให้ครบสัดส่วนในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก จะกลับมาติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวในเดือนกันยายน 2558 อีกครั้งหนึ่ง.....○

“คิด ทางไทย”

เหนือส่งออกยางขายจีน

● อ่อนรัฐตั้งโรงงานแปรรูป

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา และสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราฯ ทั่วประเทศ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และพะเยา ร่วมกันรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางเครปแล้วส่งออกไปยังประเทศจีน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป โดยส่งออกทางท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ส่งออกยางพาราไปแล้วล็อตแรก จำนวน 180 ตัน ส่วนรอบที่สองจะส่งออกไปยังประเทศจีนอีก 180 ตัน ในวันที่ 14 สิงหาคม

โดยทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราฯ ทั่วประเทศ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และพะเยา ร่วมกันรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางเครปแล้วส่งออกไปยังประเทศจีน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป โดยส่งออกทางท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ส่งออกยางพาราไปแล้วล็อตแรก จำนวน 180 ตัน ส่วนรอบที่สองจะส่งออกไปยังประเทศจีนอีก 180 ตัน ในวันที่ 14 สิงหาคม

นายสายกล่าวต่อว่า เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง คือโรงงานอัดยางแท่ง หรือ STR 20 ที่จะสามารถนำมาแปรรูปยางพาราให้เป็นยางแท่งสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่จะทำให้สะดวกต่อการขนส่งออกไปจำหน่าย ที่สำคัญคือหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแล้วจะ

ทำให้ยางพารามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว แต่ขณะนี้ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นยางแท่งดังกล่าว ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ จึงทำได้เพียงแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครปส่งออกได้ในระดับหนึ่ง เมื่อยางเครปส่งไปถึงจีนแล้วจากนั้นก็แปรรูปเป็นยางแท่ง เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการผลิตยางรถยนต์ต่อไป

“แม้การส่งออกยางพาราในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ราคายางคงอยู่ที่ 21-22 บาท แต่ในอนาคตหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง คาดหวังว่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราด้วยการแปรรูปส่งออก โดยเฉพาะการร้องขอเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลให้สนับสนุนด้วยการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางแท่งในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป” นายสายกล่าว

สั่งสอบยอดหนี้เกษตรกร

๖ กระทรวงเกษตรฯ - เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากประชุมสรุปผลการดำเนินการ 3 ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2558 และปาฐกถาเรื่อง "ทำอย่างไร จึงจะให้กองทุนฟื้นฟูฯ เป็นความคาดหวังของรัฐบาล และเกษตรกรไทย" โดยนายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กฟก. สำนักงานสาขาจังหวัดทั่วประเทศ สืบหาข้อมูลความมีอยู่จริงขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกร สมาชิกภายในเดือนส.ค.นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

จากเดิมมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนองค์กร 52,791 องค์กร 6,624,410 ราย จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 508,211 ราย มูลค่าหนี้ 82,242,781,554.82 บาท จากข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2557 โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องชัดเจนต่อไป

พาณิชย์ปลื้มงาน Southern International Trade Expo คนสุราษฎร์ ซื้อขายคั่งซื้อขอย่างตลอดปีกว่า 71,324 ล้านบาท

๙๒ นับเป็นโอกาสทองตลาดภายในไทยสำหรับความสำเร็จของ งานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี โดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับนายวิระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Mr.G. Balasubramanian (จี. บาลา สุมรามาเนี่ยน) อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Niranjana Zanzmera (นิรานัน จันซานชเมรานายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานพรรคบีเจพี (BJP) เมืองสุราษฎร์ธานี มาร่วมเปิดงานสานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างสุราษฎร์ธานีและเมืองสุราษฎร์รัฐครุฑราชประเทศอินเดีย โดยงานนี้ถือว่ามีผลสำเร็จไปด้วยดี ทำให้เศรษฐกิจการค้า 14 จังหวัดภาคใต้คึกคัก การเจรจาการค้าจากต่างประเทศมียอดสั่งซื้อตลอดปี มูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท นับเป็นโอกาสทองตลาดภายใน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจรจาตลาดเพื่อเพิ่ม



การส่งออกสินค้าไทยตามนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่า จาก

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย-ไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะผลักดันการส่งออกยางพารา และผลิตภัณฑ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดงาน "เซาท์เทิร์น อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เทรด เอ็กโป" (Southern International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าได้สรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออก ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มัลติเพล็กซ์ประเทศไทย ประกอบด้วยสินค้าอาหาร สุขภาพและความงาม ฮาลาล วัสดุก่อสร้าง และสินค้าจากอินเดียรวม 180 คูหา มีผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า 342 ราย จากประเทศในอาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็นต้น โดยเดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมูลค่าซื้อขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการซื้อขายภายใน 1 ปี

ประมาณ 134 ล้านบาท

สำหรับยอดสั่งซื้อตลอดปีทั้งน้ำยางข้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีมูลค่ารวมกว่า 71,324 ล้านบาท แบ่งเป็นกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ มีคำสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล้านบาท (970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชุมชน 16 แห่ง จับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มยางพารา (ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น) มีปริมาณการสั่งซื้อรวม 585,450 ตัน (การเซ็นเอ็มโอยู 18 ฉบับ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,715 ล้านบาท (940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) กำหนดส่งมอบใน 1 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเดิม และในจำนวนนี้สั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกรฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสั่งซื้อ 67,890 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,848 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล้อยาง) มูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,023 ล้านบาท (30 ล้านเหรียญฯ) จากทั้งหมด 12 ราย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย เบลารุส อังกฤษ ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล ผลสำเร็จครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าและอุตสาหกรรม แห่งรัฐครุฑราชได้ อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ด้านนายวิระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกันเป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแจ้งความจำนงซื้อยางพารากว่า 500,000 ตัน

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้ำ
ยางชั้น ยางแผ่นรมควันยางคอมปาวด์ และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลาย
ประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทำ เอ็มไอยูไม่ต่ำกว่า
15,000 ตันปีและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง

STR 20 กับบริษัท แกรนด์เอเชีย 10,000 ตันปี นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้
ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า
150,000 ตันปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้า
ยางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้
มากขึ้น.



ประมงจับมือ‘ทัพบก’อบรมจนท. เร่งปราบปรามเรือผิดกฎหมาย

กรมประมงจับมือทัพบกฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะตรวจการประมง เจ้าหน้าที่ 160 นายเตรียมรับมือประมงผิดกฎหมาย

นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมงกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรา 44 เพื่อจัดระเบียบเรือประมงในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU กรมประมงจึงได้ร่วมกองทัพบกฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มสมรรถนะตรวจการประมง แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง 2 รุ่นๆ ละ 80 นาย เพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เพื่อรักษาระเบียบวินัยและต้องทนต่อสภาวะกดดัน รวมทั้งเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ อาวุธและการต่อสู้ขัดขืนของผู้กระทำผิด

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะตรวจการประมงนี้ จะได้รับการฝึกฝน

อย่างเข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในส่วนของทฤษฎีจะให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสถานการณ์การทำประมง พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหา IUU ระบบการออกใบอนุญาตการทำประมง และวิชาอาวุธศึกษา

ส่วนภาคปฏิบัติ ผู้เข้าฝึกอบรม จะได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถบูรณาการการทำงานเป็นทีมได้ สร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกกรมประมงได้ คาดว่า ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เป็นแนวทางนำไปปรับใช้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

“การเพิ่มสมรรถนะตรวจการประมงแก่เจ้าหน้าที่ ช่วยพัฒนากฎหมายและเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจบริหารจัดการประมงให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการปราบปรามผู้กระทำผิด ยังเป็นการควบคุมการทำประมงในแหล่งทำการประมง พร้อมแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU จะทำให้เกิดความยั่งยืนและคงหลากหลายของทรัพยากรด้านการประมง”นายชุมพล กล่าว

กรมพัฒนาที่ดินเดินหน้าฟื้นฟูที่ดินเขาชะงุ้มเพื่อแม่หลวง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ‘แม่ของแผ่นดิน’ที่ราชบุรี

12- เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ปีพุทธศักราช 2558 และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบและปีดินสากลกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ“แม่ของแผ่นดิน”เดินหน้าโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โดยขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำพระราชดำริและนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎี



ด้านการเกษตรต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรดินและนำมาใช้ ถือเป็นความร่วมมือกันเทิดพระเกียรติแม่หลวง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” โดยกรมพัฒนาที่ดินจะจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่าง วันที่ 12-15 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป นายอภิชาติ จงสถกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่พสกนิกรปวงชน

ชาวไทยให้กระจายไปสู่ประชาชาติทั่วโลก จึงจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินในระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2558 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น โดยมุ่งเน้นนิทรรศการด้านพระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย กิจกรรมและนิทรรศการที่มีชีวิต โครงการฟาร์มตัวอย่าง นิทรรศการด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ดินด้านป่าไม้ตลอดจนนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงาน องค์กรที่มุ่งดำเนินการพัฒนาอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงภารกิจ การดำเนินงานและภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่น้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาโครงการต่างๆ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน การกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

ในการนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนมาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมนำพระราชดำริและนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีด้านการเกษตรต่างๆ การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำจากโครงการเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” วันที่ 12-15 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสืบไป โดยในงานจะพบกับการแสดงจากศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา ฟันบ้าน และของพื้นบ้านและของร่วมสมัย มาจำหน่ายอีกมากมาย



เปิด 'งอบ' สู่ครัวของโลก

๑๘

'มิลาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2015'





จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกๆ 5 ปี สำหรับงานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก (World Expo) โดยในปี 2015 เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้ชื่อ **"มิลาน เวิลด์ เอ็กซ์โป 2015"** บนเนื้อที่กว่า 1.1 ล้านตารางฟุต โดยมีประเทศและองค์กรสำคัญๆ ระดับโลกเข้าร่วมโชว์นิทรรศการถึง 145 ประเทศ ภายใต้แนวคิดของการจัดนิทรรศการ **"อาหารหล่อเลี้ยงโลก พลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต"** (Feeding the Planet, Energy for Life)

ในส่วนประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานจัดนิทรรศการ

ชูแนวคิด **"การหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืน"** แสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะ **"ครัวของโลก"** และ **"สร้างความสุขให้แก่ชาวโลก"** ด้วยการพัฒนาทางด้านผลผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูงในทุกขั้นตอน รวมทั้งการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย เพื่อสรรค์สร้างผลผลิตทางอาหารเลี้ยงดูผู้คนทั่วโลก

รวมทั้งประเทศไทยยังมีการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา และการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนรสชาติของอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงเรื่องการบริหารจุลินทรีย์อาหารที่ดึงดูดใจและน่ารับประทาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรในเรื่อง **"ครัวไทยสู่ครัวโลก"** ที่มุ่งเน้นพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมสร้างตราสินค้า **"ไทยแลนด์ แบรินด์"** (Thailand Brand) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงรสชาติของอาหารไทยหลากหลายรูปแบบ พร้อมเปิดตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงการเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยในทุกกระบวนการ มีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีสินค้าอาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐานและทั่วโลกให้การยอมรับรู้อินค้าแบรนด์ไทยในวงกว้าง จะนำไปสู่การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโลกได้ในอนาคต

ที่สื่อผ่านอาคารจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยทรง **"งอบ"** โดย **"โอฬาร พิทักษ์"** อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ อธิบายถึงแนวคิดการจัดสร้างอาคารรูปงอบและการจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยว่า อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสะดุดตา ด้วยการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยที่เป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมมาออกแบบอาคารเป็นทรง **"งอบ"** พร้อมกันนี้ยังมีการนำ **"นาค"**



นักท่องเที่ยวเลือกซื้ออาหารไทย



โชว์ศิลปะมวยไทย



โอฬาร พิทักษ์

สัญลักษณ์ของน้ำและตัวแทนความอุดมสมบูรณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงบริเวณทางเข้าของอาคารด้วย ซึ่งอาคารจัดแสดงของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่จัดแสดงเกือบ 3,000 ตร.ม. และเป็น 1 ใน 12 ประเทศที่มีพื้นที่พาวิลเลียน ขนาดใหญ่ที่สุดในงาน "มิลาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2015" เทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น

ส่วนรายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการในพาวิลเลียนของไทยนั้น

"โอฬาร" เสก่าว่า การจัดแสดงจะแบ่ง 5 โซน เริ่มที่โซนที่ 1 **ทรัพย์สินในน้ำ จิตวิญญาณความเป็นไทย** (The Land of Plenty, Spirit of Thai) โดยเป็นโซนที่อยู่บริเวณ

ด้านนอกอาคารที่จัดแสดงการปลูกข้าวพันธุ์ไทย กษ 31 ที่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า รวมถึงการจำลองตลาดน้ำวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โซนที่ 2 **สุวรรณภูมิ** (Golden Land) เป็นโซนที่ใช้เทคนิคฮอโลแกรม 3 มิติ ผสมผสานการฉายภาพรอบทิศทาง โดยจัดแสดงถึงเนื้อหาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย วิธีการเกษตรที่หลากหลาย จนทำให้ไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

โซนที่ 3 **ครัวไทยสู่ครัวโลก** (Kitchen to the World) เป็นโซนที่นำเสนอการฉายภาพบนทุกพื้นผิวรอบทิศทาง โดยจัดแสดงเนื้อหาภาพสายพานการผลิตที่ทันสมัยของไทย มีเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและวัตถุดิบของไทยให้แก่นานาชาติ

โซนที่ 4 **กษัตริย์แห่งเกษตร** (King of Agriculture) เป็นห้องฉายภาพยนตร์ที่ผสมผสานเทคนิคพิเศษ ที่นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กษัตริย์แห่งการเกษตร ปราชญ์แห่งดินและน้ำ ผู้ทรงงานมากมายเพื่อเกษตรกรชาวไทยอย่างไม่เคยหยุดยั้ง จนทั่วโลกให้การยกย่อง

และโซนที่ 5 **อาหารแห่งอนาคต** (Food for the future) เป็นโซนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานนานาชาติ ได้แก่ กลุ่ม Ready to eat อาทิ ข้าวหอมมะลิและกับข้าวพร้อมทานชนิดต่างๆ อาทิ แกงมัสมั่น แกงแดง และผัดไทย กลุ่ม Ready to go ได้แก่ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มสมุนไพร ขนมหวานไทย ไอศกรีมมะพร้าว ผลไม้อบแห้งและผลไม้อบกรอบ กลุ่ม Ready to cook ได้แก่ ชุดผัดไทยพร้อมปรุง ซอสปรุงรสต่างๆ อาทิ กะทิ เครื่องแกง ซอสงา และซอสพริกเปรี้ยวหวาน แสดงให้ประชาคมโลกตระหนักถึงขีดความสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือร่วมลงทุน และเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ไม่เพียงแต่การแสดงนิทรรศการที่สื่อถึงประเทศไทยผ่านผลงานทั้ง 5 โซน ยังมีการผสมผสานการแสดงที่ช่วยสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพิ่มเติมผ่านจัดแสดงทั้งหมด 6 ชุด หนุ่นเวียนทุกวัน วันละ 4 รอบ ได้แก่ 1.การแสดงวิถีน้ำของชาวไทย 2.การแสดงหุ่นละครเล็ก 3.การชมมวยคาดเชือก 4.การละเล่นผัดไทโซน 5.การแสดงดนตรีประชันเบิ่งมังคุด และ 6.การแสดงลิ้มคำ Percussion อีกด้วย



ห้องจัดแสดงนิทรรศการ



จำลองตลาดน้ำ



สาธิตคำส้มคำ



ต้มยำกุ้งภายในห้องนิทรรศการ

ทั้งหมดทั้งมวลของการจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยนั้นชี้วัดได้จากจำนวนผู้เข้าชมงาน ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเสก่าว่ามีเสียงสะท้อนจากสื่ออย่าง CNN ใต้รายงานข่าวว่า "ไทยพาวิลเลียน" ที่จัดแสดงผ่านอาคารทรง "งอบ" เป็น 1 ใน 25 ของอาคารที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุด ในส่วนผู้เข้าชมไทยพาวิลเลียนนับตั้งแต่เปิดงานในวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นมา ถึงวันนี้มีจำนวนผู้เข้าชมแล้วกว่า 1 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 17,000 คน และคาดว่าตลอดการจัดงาน 6 เดือนจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม จะมีผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน หรือประมาณ 10% ของยอดคาดการณ์ผู้เข้าชมงานทั้งหมดที่มีประมาณ 20 ล้านคน

อีกทั้งในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารแสดงประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เนื่องในวันชาติของไทย ตามที่รัฐบาลอิตาลีกำหนดให้มีวันชาติของแต่ละประเทศในงาน "มิลาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2015"

หวังว่าในห้วง 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2558 ในงาน "มิลาน เวิลด์เอ็กซ์โป 2015" "งอบไทย" จะเปิดให้นานาชาติลิ้มชิมรสอาหารไทย และให้การยอมรับในการขึ้นเป็น "ครัวของโลก" ได้อย่างแท้จริง

จตุรงค์ ปทุมานนท์

● เทศกาลปลากระพง

14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอชะหรั่ง จ.ปัตตานี เปิดเผยว่า ได้จัดเทศกาลปลากระพงและของดีเมืองชะหรั่ง ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลชะหรั่งและสนามที่ว่าการอำเภอชะหรั่ง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีจัดกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน รวมทั้งสินค้าโอท็อปอื่น ๆ.